

# แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

(สถานะ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553)

## ระดับ 1 (เขียว)

### การเตรียมพร้อมในสภาวะปกติ

- ปัจจัยบ่งชี้ – สถานการณ์ปกติ
- ปัจจัยควบคุม - สถานการณ์ปกติ
- เป้าหมาย – เตรียมความพร้อมของ สอท.และผู้เกี่ยวข้อง/แจ้งให้คนไทยในอิรักทราบอย่างสม่ำเสมอว่า สอท. ได้จัดทำแผนอพยพคนไทย โดยมี จนท. สอท. และแกนนำคนไทยที่พร้อมจะประสานงานเมื่อเกิดกรณีวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม
  - สอท.และแกนนำคนไทยได้กำหนดจุดรวมตัวของคนไทยในแต่ละพื้นที่หากมีเหตุจำเป็นต้องอพยพคนไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
อุปกรณ์สื่อสารใช้ในการดำเนินการแผนอพยพฯ อาทิโทรศัพท์ดาวเทียม	จนท.สื่อสารตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	
ทะเบียนรายชื่อคนไทยและที่อยู่คนไทย	จนท. กงสุลปรับปรุงทุกเดือน	
ติดต่อแกนนำคนไทยในแต่ละภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์แผนอพยพ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญในอิรัก จนท. ท้องถิ่นอิรัก ประจำ สอท. ณ กรุงแบกแดด 1. นาย Ghassan Fathi Mohammed Tel 07901386593 07700002130 2. นาย Kussay Ayoob Ibrahim	จนท. กงสุล + จนท. สื่อสาร	จนท. กงสุล สอท. ณ กรุงอัมมาน นายไกรวิทย์ ภมรบุตร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (962)797184115

<p>0781350797</p> <p>3. นาย Mahir Mustasher Shakir</p> <p>07901447687</p>		
<p>สร้างความคุ้นเคยกับ จนท. ท้องถิ่น โดยเฉพาะกับ สอท. อิรัก ประจำ กรุงอัมมาน</p> <p>(06) 462-3178, 4623175</p> <p>กต. อิรัก นาย Ahmed Assad</p> <p>0770166662</p> <p>นาย Ahmed Al-Jabri</p> <p>07901307094</p>	<p>จนท.การเมือง และ จนท. กงสุล</p>	
<p>ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย</p>	<p>อท. และ จนท.กงสุล ของ สอท. ณ กรุงอัมมาน</p>	
<p><b>เส้นทางกรณีอพยพ</b></p> <p>1. โดยทางเครื่องบินจากสนามบินแห่งชาติอิรักประจำกรุงแบกแดดมายังกรุงอัมมาน</p> <p>2. ทางรถยนต์แยกเป็น 2 ทางไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จอร์แดน ผ่าน Al-Karamah Border (9626) 295292</li> <li>- คูเวต ผ่าน Sofwan/Abdali Border</li> </ul>		<p>สนามบินในอิรักมีอยู่ที่กรุงแบกแดด, Najaf, Basrah, Erbil และ Sulaimaniya บินมายังจอร์แดนหากสนามบิน Queen Alia International ใช้งานไม่ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจต้องใช้สนามบิน อื่นๆในจอร์แดน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Marka International Airport ADJ(Amman) Runway length: 10700ft</li> <li>-Aqaba International Airport AQJ (Aqaba) Runway length: 9800 ft</li> </ul>

**ระดับ 2 (เหลือง)**  
**การเตรียมพร้อมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ**

- ปัจจัยบ่งชี้ – เริ่มมีข่าวไม่สงบ ข้อพิพาท หรือ การปะทะ
- ปัจจัยควบคุม – รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตเป็นปกติ
- เป้าหมาย - คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางออกนอกประเทศ ประกาศห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศหรือเขตเป้าหมาย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	-อท. และ จนท.การเมือง ติดตามสถานการณ์ โดยประสานกับ สอท. อีรัก ประจำกรุงอัมมาน หน่วยงานของจอร์แดน ประเทศใน กลุ่ม ASEAN และมีมิตรประเทศอื่นๆ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมไปถึงอีรัก -เสนอความเห็นให้ ออท.ทราบและ พิจารณาโดยอาจมีการเรียกประชุม ข้าราชการเพื่อประเมินสถานการณ์ ร่วมกัน	
ประชาสัมพันธ์แจ้งชุมชนไทยผ่านเครือข่าย ที่มีอยู่ให้ทราบสถานการณ์ และตระหนัก ถึงแผนอพยพ	จนท. กงสุล และ จนท.การเมือง ดำเนินการแจ้งตามที่ ออท. สั่งการ	
แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทาง เข้าประเทศอีรัก	อทท. เป็นผู้สั่งการแจ้ง กต. เพื่อ ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลังจาก การประชุมข้าราชการเพื่อประเมิน สถานการณ์	

<p>ชักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย</p>	<p>ที่ประชุมข้าราชการ สอท. พิจารณา ชักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย และมอบหมายให้ จนท. กงสุลประสานกับ สอท. อีริกประจำ กรุงอัมมาน กต. จอร์แดน จนท. ท้องถิ่นอีริกประจำ สอท. ณ กรุงแบกแดด</p>	
<p>ชักซ้อมกรณีต้องอพยพ โดยมีแผนอพยพ ทางอากาศเป็นหลัก โดยใช้สายการบิน พาณิชย์กลับ ปทท. หรือโดยเครื่องบิน กองทัพอากาศไทยจากจุดต่างๆ หรือไป จุดผ่านแดนทางบกมายังจอร์แดน/ คูเวต ในกรณีที่ต้องอพยพทางอากาศไม่ได้</p>	<p>ข้าราชการ สอท. ทุกคนร่วมรับ ผิดชอบแบ่งหน้าที่ในการตรวจ สอบเส้นทางจัดเตรียมยาน พาหนะในการขนส่ง ไปยัง จุดผ่านแดนทางบก/สนามบิน</p>	
<p>เตรียมสำรองเงินค่าใช้จ่ายในการอพยพ ตามที่ประชุมข้าราชการเห็นควร</p>	<p>ออท. ส่งการให้ จนท. คลังเบิก เงินสดมาสำรองค่าใช้จ่าย โดย ตั้ง ก.ก เก็บรักษาเงินร่วม รับผิดชอบ</p>	

### ระดับ 3 (สีแดง)

#### การเตรียมการพร้อม เมื่อมีสิ่งบอกเหตุ

- ปัจจัยบ่งชี้ - เริ่มมีข่าวความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง
- ปัจจัยควบคุม - รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ เริ่มมีการลดเที่ยวบิน
- เป้าหมาย - คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อเตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ ประกาศห้ามเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศหรือเขตเป้าหมาย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
มีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ไม่สงบจากประเทศเพื่อนบ้านคือ อิหร่าน อิสราเอล ขยายตัวลุกลามเข้ามาในอิรัก	อท. และ จนท.การเมือง ติดตามสถานการณ์ โดยประสานกับ หน่วยงานของจอร์แดน สอท. อิรัก ประจำกรุงอัมมาน รวมทั้ง ประเทศในกลุ่ม ASEAN และมิตร ประเทศอื่นๆ แล้วเสนอความเห็น ให้ ออท.ทราบและพิจารณาสั่งการ	
-แจ้งให้ชาวไทยในอิรักทราบสถานการณ์ และเตรียมพร้อม ผ่านเครือข่ายคนไทย ที่มีอยู่	จนท. กงสุล และ จนท.สื่อสาร ดำเนินการแจ้งประสาน ตามที่ ออท. สั่งการ	
แจ้ง กต. เพื่อเตือนให้คนไทยหลีกเลี่ยง ที่จะเดินทางมาอิรักจนกว่า สถานการณ์จะดีขึ้น	ที่ประชุมข้าราชการร่วมประเมิน สถานการณ์ โดย ออท. เป็นผู้สั่งการ ตามมติ	
แนะนำให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะ พำนักอยู่ในอิรักเดินทางออกจาก ประเทศด้วยความสมัครใจ	ที่ประชุมข้าราชการ ประเมิน สถานการณ์ เมื่อ ออท. พิจารณา เห็นสมควร ให้เสนอความเห็นให้	

	กต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	
--	---------------------------	--

## ระดับ 4 (สีแดง)

กรณีเกิดความไม่สงบ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้พำนักใน  
ประเทศจนถึงขั้นอพยพคนไทยออกนอกประเทศ

- ปัจจัยบ่งชี้ - เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ปัจจัยควบคุม - รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะเวลาอันใกล้ สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัด หรือยกเลิกทำการบิน
- เป้าหมาย - อพยพคนไทยที่เหลืออยู่ออกนอกพื้นที่ ปิดการทำงาน การ สอท.ชั่วคราว

## ก. การอพยพคนไทยโดยสารการบินพาณิชย์

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
สำรวจคนไทยที่ยังคงพำนักอยู่ในอิรักว่ามีผู้ประสงค์จะเดินทางออกจากอิรักบ้าง	จนท.กงสุลและ จนท. สื่อสารสำรวจโดยใช้เครือข่ายคนไทยที่มีอยู่	
เมื่อทราบจำนวนที่แน่นอน สอท. จัดซื้อบัตรโดยสารและจองที่นั่ง หากไม่สามารถจัดให้เดินทางพร้อมกัน ก็อาจแบ่งจำนวนให้ทยอยเดินทางในเที่ยวบินถัดไป	จนท. คลังและ จนท. กงสุล รับผิดชอบการซื้อบัตรโดยสารและจองเที่ยวบินให้แก่คนไทย โดยประสานกับสายการบินต่างๆ และจัดโดยสารไปยังสนามบิน	
นัดหมายวันเดินทางให้มาพร้อมกันที่ หรือจุดเหมาะสมแล้วเดินทางไปสนามบิน	จนท. กงสุลเป็นผู้ประสานผ่านเครือข่าย	ติดต่อ นาย Ghassan Fathi Mohammed 07901386593 นาย Kussay Ayooibrahim 07813510797 นาย Mahir Mustasher Shakir และประสานงานกับ จนท. จาก หน่วยงาน International Organization for

		<p>Migration (IOM) ประจำอิรัก และ จอร์แดนเพื่อขอความช่วยเหลือ ติดต่อ นาย Mike Pillinger Chief of Mission –Iraq Tel 9626- 5659660 Fax 9626-5659661 Mob. 962-797344430</p>
--	--	--

ข. การอพยพคนไทยโดยเครื่องบินพิเศษจากไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
สำรวจจำนวนและจัดทำบัญชีรายชื่อคนไทยที่ยังคงอยู่ในปท. อิรักที่ประสงค์จะเดินทางออกนอก ปท.	จนท.กงสุล + จนท. สื่อสารรับผิดชอบติดต่อผ่านเครือข่ายคนไทย	กรณีที่สายการบินพาณิชย์งดเที่ยวบินแต่การเดินทางอากาศยังสามารถใช้ได้ และยังมีคนไทยเหลืออยู่ในปท.อิรักอีกจำนวนหนึ่ง
แจ้ง กต. เพื่อขอให้กองทัพอากาศจัดเครื่องบินพิเศษมารับ	ออท. เป็นผู้พิจารณา ความจำเป็น	อาจขอความช่วยเหลือการอพยพจากสถานทูตของมิตรประเทศ
เมื่อทราบกำหนดเดินทางมาถึงของเที่ยวบินพิเศษ นัดหมายให้คนไทยมาพร้อมกันที่ จุดนัดหมายอื่นที่เหมาะสม	จนท.กงสุล + จนท. สื่อสารรับผิดชอบ	สนามบินในอิรักมีอยู่ที่กรุงแบกแดด, Najaf, Basrah, Erbil และ Sulaimaniya บินมายังจอร์แดนหากสนามบิน Queen Alia International ใช้งานไม่ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจต้องใช้สนามบินอื่นๆในจอร์แดน -Marka International Airport ADJ(Amman) Runway length: 10700ft -Aqaba International Airport AQJ (Aqaba) Runway length: 9800 ft
จัดหารถโดยสารเพื่อนำคนไทยไปยังสนามบิน	จนท.คลังรับผิดชอบในการติดต่อจัดจ้างยานพาหนะ	
นำทรัพย์สินและครุภัณฑ์ สอท.ที่ขนย้ายกลับมาได้ ไปเก็บรักษายังสถานที่ปลอดภัย	อทท. พิจารณาสั่งการ	กรณีที่สถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น

## ค. การอพยพไปยังประเทศที่สามชั่วคราว

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
เตรียมการอพยพคนไทยโดยทางบก จาก Trebel Border ในอิรัก ไปยัง Ai- Karamah Border ในจอร์แดน ใช้เวลา 8 ชม. จาก Trebel Border ในกรณีที่ไม่สามารถใช้การขนส่งทางอากาศได้	ติดต่อแจ้งเครือข่ายคนไทยให้นัดหมายสมาชิกในสังกัดของตนให้มารวมกันยังที่สถานที่ที่กำหนดแล้วเดินทางโดยรถยนต์มายังกรุงอัมมานเพื่อเตรียมอพยพกลับปท.	การอพยพคนไทยมายังจอร์แดน เป็นแผนสำรองกรณีอพยพคนไทยกลับประเทศทางอากาศไม่สามารถทำได้
แจ้ง กต. จอร์แดน Tel 07901307094, 0790166662 เพื่อทราบและประสานกับ สอท. และรัฐบาลจอร์แดนในการขออพยพคนไทยไปพำนักภายในจอร์แดน เป็นชั่วคราว ก่อนเดินทางกลับ ปท.	ออท.เป็นผู้พิจารณาสั่งการ ผู้ดำเนินการ	
ประสานกับ สอท. อิรักประจำกรุงอัมมาน เพื่อขออำนวยความสะดวกในเรื่องการเข้าเมืองของคนไทยจาก และจัดเตรียมที่พัก อาหาร และ ยานพาหนะในการขนส่งคนไทยจาก Ai-Karamah Border ในจอร์แดน เพื่อรอดูสถานการณ์	ออท.เป็นผู้พิจารณาสั่งการ ผู้ดำเนินการ จนท.กงสุลรับผิดชอบประสานกับ สอท. ณ กรุงอัมมาน/อาจต้องใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม	
ส่ง จนท. เดินทางล่วงหน้าไปยังด่าน Ai-Karamah Border เพื่อประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัย	จนท. กงสุล + จนท.สื่อสารเดินทาง ไปยัง Ai-Karamah Border	
นัดหมายคนไทยให้มาพร้อมที่ จุดผ่านแดน เพื่อขึ้นรถโดยสารที่เช่าไว้ ไปยัง กรุงอัมมาน	ออท.เป็นผู้พิจารณาสั่งการ ผู้ดำเนินการ	